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สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 

 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โดยผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วน ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ได้มีการจัดประชุมประชาคมระดับ
ตำบล เพ่ือให้ผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีการรายงานผลการศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ รองรับการขยายตัวเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  มีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2566 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา  อีกทั้งได้มีการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้และเป็นแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
พ้ืนที่ตอ่ไป 
 
 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
  มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล  จำนวน  112 คน 
 

    
 
 

    
 
 
 



 
 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ผลจากการมีสว่นร่วม 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านหม้อ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการ
ประชุมประชาคม ดังนี้ 

ที ่ รายการ  ผู้รับชอบ หมายเหตุ 
1 ปัญหาความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด งานสิ่งแวดล้อม มีโครงการใน

แผนแล้ว 
2 เสนอให้มีการจัดเก็บค่าบริการทิ้งขยะเป็นรายปี หรือครึ่งปี 

เนื่องจากเห็นว่าหากเก็บเป็นรายเดือนอาจได้ไม่ครบ 
กองคลัง  

3 ร้านอาหารในชุมชนควรใช้เสียงอยู่ในกรอบกำหนดเวลา 
เนื่องจากเป็นย่านชุมชน มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงอาศัย 
อยู่ในพืน้ที่ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

4 เสนอให้เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพาน แนวคลองสุเอช  กองช่าง  
5 เสนอให้ปรับปรุงศาลาบริเวณปากซอยบ้านหม้อ 9 หมู่ที่ 1 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กองช่าง มีโครงการใน

แผนแล้ว 
6 เสนอให้มกีารจัดการระบบน้ำเสีย เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก 
กองช่าง / กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

7 เสนอให้ซ่อมแซมถนน ซอยป้าไร หมู่ที่ 3 กองช่าง  
8 ปัญหาความเดือดร้อนจากลิง  หมู่ที่ 5 งานสิ่งแวดล้อม  
9 เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.  งานประชาสัมพันธ์  

 
 
 
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เขา้ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ได้รับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
นำมาทบทวนเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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